



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร.๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๐๔,๑๓๐๕

ที่ นร.๐๒๐๓.๐๔/๑๓๐๕๔ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ส่งข้อมูลข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

เรียน ผอ.สำนัก, ผชช., ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

กกจ. ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก กสจ. และการเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน

(นายกิตติศักดิ์ ทาญกล้า)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

กองการเจ้าหน้าที่ ขอชี้แจงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ซึ่งจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ ร้อยละ ๓ และสามารถเพิ่มอัตราเงินนำส่งสะสมได้มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕

นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างประจำ มีเงินไว้ใช้เมื่อออกจากราชการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐและลูกจ้างประจำ (ลูกจ้างสะสมร้อยละ ๓ รัฐสมทบให้ร้อยละ ๓ และเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่ง เงินสะสมได้มากกว่า ร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ๑๕) เป็นการสร้างสถาบันเงินออม และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัวเมื่อสมาชิก กสจ. เสียชีวิต โดยประโยชน์ที่สมาชิก กสจ. ได้รับคือ

๑. ได้รับเงินสมทบจากส่วนราชการร้อยละ ๓ เท่ากับเงินที่สมาชิก กสจ. จ่ายสะสมในแต่ละเดือน และเมื่อสิ้นสมาชิกภาพไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม เช่น การถูกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ สมาชิกยังคงได้รับเงินจาก กสจ.

๒. ได้รับเงินบำเหน็จลูกจ้างเหมือนเดิมทุกประการ

๓. ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี คือ สามารถนำเงินสะสมไปหักลดหย่อนภาษีได้

๔. ได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากการนำเงินสะสมและเงินสมทบของสมาชิกไปลงทุน

๕. ได้รับสวัสดิการของกองทุนที่เปิดให้เฉพาะลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก กสจ.

วิธีการสมัคร หากลูกจ้างประจำผู้ใดมีความสนใจและมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก กสจ. ถ้าเป็นลูกจ้างประจำในส่วนกลาง ให้ขอรับและยื่นใบสมัครสมาชิก กสจ. ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำหรับลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัด สปข.๑-๘ และ ส.ปชส. ให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเงินของ สปข.๑-๘ และ ส.ปชส. ที่สังกัด โดยใช้หลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการยื่นใบสมัคร

ทั้งนี้ ลูกจ้างประจำที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิก กสจ. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ชั้น ๓ กรมประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๐๔-๕ ในวันและเวลาทำการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่งสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ กสจ. ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วย "การเปิดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้ แต่ต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนโดยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒ และไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง หากกองทุนใดประสงค์ที่จะให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมได้มากกว่าเงินสมทบ คณะกรรมการต้องแก้ไขข้อบังคับกองทุนเพื่อให้รองรับในเรื่องดังกล่าว"

นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) แจ้งเรื่อง การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตราเงินนำส่ง เงินสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ซึ่งกองทุน กสจ. ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ กสจ. พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๔ เงินสะสม เงินสมทบ และเงินบริจาค และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. สมาชิก กสจ. สามารถเลือกอัตราการนำส่งเงินสะสมได้ ตั้งแต่ร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๑๕ โดยต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม (เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง) โดยแจ้งความประสงค์ขอออมเพิ่มต่อส่วนราชการต้นสังกัดตาม "แบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม" (แบบ กสจ. ๐๐๙)

๒. สมาชิก กสจ. ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม สามารถดำเนินการได้ปีละ ๑ ครั้ง โดยให้ "แบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม" (แบบ กสจ.๐๐๙) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไป หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสมาชิกมีความจำนงให้ใช้อัตราเงินสะสมเดิม

๓. สำหรับเงินสะสมยังคงเป็นร้อยละ ๓ ไม่เพิ่มขึ้นตามอัตราการออมเพิ่ม

๔. เงินสะสมส่วนเพิ่มนี้ สมาชิกจะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพเท่านั้น ไม่สามารถถอนคืนระหว่างที่เป็นสมาชิกได้

นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผอ.กจจ. กล่าวต่อไปว่า หาก สมาชิก กสจ. ผู้ใดมีความสนใจและมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก หรือลูกจ้างประจำผู้ใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กสจ. มีความสนใจจะสมัครเป็นสมัคร กสจ. ถ้าเป็นลูกจ้างประจำในส่วนกลาง ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำหรับลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัด สปข.๑-๘ และ ส.ปชส. ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายการเงินของ สปข.๑-๘ และ ส.ปชส. ที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งเป็นสมาชิก กสจ. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงาน กสจ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๖๘๑๑-๑๐๐๗ ในวันและเวลาทำการ หรือศึกษารายละเอียดข้อบังคับ กสจ. เพิ่มเติมได้ที่ WWW.GPEF.OR.TH